

Niềm vui MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN

Với mục đích hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đang gặp khó khăn về nhà ở, thời gian qua, cùng với công đoàn các ngành trong huyện, các công đoàn trường học huyện Thái Thụy tích cực triển khai chương trình "Mái ấm công đoàn", được đông đảo đoàn viên hưởng ứng, qua đó giúp nhiều cán bộ, giáo viên khó khăn về nhà ở sớm được sống trong những ngôi nhà mới.



Nhờ tổ chức công đoàn, nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thái Thụy được hỗ trợ kinh phí xây nhà.

Bà Đỗ Thị Xuyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy cho biết: Hiện nay, số cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là về nhà ở tại các trường học trong huyện còn nhiều. Vì vậy, ngoài việc chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh về xây nhà mái ấm công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy đã triển khai chương trình xây nhà mái ấm công đoàn đến tất cả các công đoàn trường học trong huyện. Chương trình đã được các công đoàn trường học tích cực hưởng ứng, nhờ đó mỗi năm có từ 3 - 4 mái ấm được xây mới, giúp nhiều cán bộ, giáo viên với bớt khó khăn trong cuộc sống.

Trường Tiểu học Thái Hồng là đơn vị rất tích cực tham gia ủng hộ quỹ "Mái ấm công đoàn". Mặc dù là đơn vị xa trung tâm huyện, đời sống của cán bộ, giáo viên còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, từ khi phát động phong trào ủng hộ xây dựng quỹ "Mái ấm công đoàn", cán bộ, giáo viên nhà trường rất tích cực hưởng ứng. Bà Hà Thị Thủy Nga, Chủ tịch Công đoàn



Công đoàn Trường Mầm non Thụy Hải (Thái Thụy) tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường Tiểu học Thái Hồng chia sẻ: Trường Tiểu học Thái Hồng hiện còn nhiều thầy cô giáo hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhà ở xuống cấp nhưng chưa đủ tiền để sửa chữa hoặc xây mới. Từ khi có chương trình "Mái ấm

công đoàn" do Liên đoàn Lao động huyện phát động, Công đoàn nhà trường đã kêu gọi các thầy cô giáo tích cực ủng hộ. Trong 3 năm (2015 - 2017), quỹ "Mái ấm công đoàn" nhà trường đã huy động được gần 90 triệu

đồng, nhờ đó một số giáo viên khó khăn về nhà ở đã được giúp đỡ. Cụ thể như trường hợp của thầy giáo Nguyễn Chí Cương, thôn Vị Dương Đoài, xã Thái Hồng hoàn cảnh rất khó khăn. Với đồng lương thấp vừa lo cho 2 con ăn học vừa chăm vợ ốm hàng chục năm nên mặc dù nhà ở dột nát nhiều năm nhưng không có tiền xây mới. Thấy được hoàn cảnh gia đình thầy Cương, Công đoàn Trường Tiểu học Thái Hồng đã đề xuất Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy hỗ trợ kinh phí và trích quỹ Công đoàn nhà trường 5,8 triệu đồng ủng hộ. Đầu tháng 9, ngôi nhà mái bằng 51m² trị giá 140 triệu đồng đã xây xong. Tại buổi trao nhà "Mái ấm công đoàn", thầy Cương vui mừng chia sẻ: Gia đình tôi sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nhiều năm nhưng không có điều kiện xây mới vì quá khó khăn. Vợ tôi ốm nặng nhiều năm nên chi phí thuốc thang rất tốn kém. Lương của tôi chỉ đủ trang trải sinh hoạt gia đình và nuôi 2 cháu ăn học. Gia đình đã được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng cùng sự hỗ trợ của Công đoàn nhà trường, người thân, hàng xóm phụ ngày công lao động giúp xây dựng ngôi nhà mái bằng kiên cố. Đây là động lực để tôi tiếp tục yên tâm làm việc và nuôi dưỡng các con trưởng thành.

Thầy Cương chỉ là một trong nhiều đoàn viên công đoàn được hỗ trợ kinh phí xây nhà "Mái ấm công đoàn". Chương trình "Mái ấm công đoàn" do Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện phát động đã và đang trở thành hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, được công đoàn các trường học trong huyện thực hiện hiệu quả. Chương trình đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong việc chung tay giúp đỡ nhà ở cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2010 đến nay, công đoàn các trường học huyện Thái Thụy đã vận động được hàng trăm triệu đồng để xây mới và sửa chữa nhà ở cho 28 đoàn viên cùng hàng nghìn suất quà trao cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình "Mái ấm công đoàn" thực sự tạo cơ hội để CNVCLĐ khó khăn có điều kiện xây dựng nhà ở. Đồng thời, khẳng định vai trò và vị trí của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống người lao động. Tuy nhiên, số gia đình CNVCLĐ hiện gặp khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ vẫn còn nhiều trong khi quỹ "Mái ấm công đoàn" có hạn. Do đó, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy tiếp tục kêu gọi công đoàn các cấp trong huyện và các công đoàn trường học tích cực tham gia ủng hộ quỹ "Mái ấm công đoàn" để nhiều CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được sống trong những ngôi nhà mới.

NGUYỄN CƯỜNG

Thị trường đồ chơi trung thu CÓ GÌ MỚI?

Càng sát tết Trung thu, thị trường đồ chơi càng trở nên sôi động. Những ngày này, từ thành thị đến nông thôn đâu đâu cũng nổi bật sắc màu rực rỡ của các cửa hàng đồ chơi trung thu. Năm nay, đồ chơi Việt Nam đã xuất hiện nhiều hơn, tuy nhiên, trên thị trường, thị phần đồ chơi Việt Nam vẫn có sự phân bố chưa đồng đều.

Đồ chơi thuần Việt trở lại

Đạo quanh các tuyến phố chuyên buôn bán đồ chơi trung thu như Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung (thành phố Thái Bình)... dễ dàng nhận thấy các mặt hàng đồ chơi thuần Việt được trưng bày khá nhiều và nổi bật, có thể kể đến các mặt hàng truyền thống như các loại trống, đèn lồng, đèn ông sao. Năm nay, các mặt hàng như mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân, con rối cũng được các cửa hàng nhập về nhiều hơn. Theo ông Phí Văn Toàn, một chủ cửa hàng kinh doanh đồ chơi trên phố Quang Trung, năm nay người dân thành phố có xu hướng sử dụng các mặt hàng đồ chơi Việt, vì vậy cửa hàng của ông cũng mạnh tay nhập về những mặt hàng này. Các mặt hàng năm nay so với những năm trước cũng có sự đa dạng, bắt mắt hơn về mẫu mã. Ví dụ như những chiếc đèn lồng được trang trí cầu kỳ, tỉ mỉ, đèn kéo quân có lắp đèn màu, có nhạc nền thu hút trẻ em, các mẫu đèn lồng được trang trí hình ảnh những nhân vật hoạt hình đang được trẻ em yêu thích... Giá thành của các mặt hàng đồ chơi Việt Nam tuy đắt hơn đồ chơi Trung Quốc cùng loại từ 10.000 - 20.000 đồng nhưng với mức sống của người thành phố thì điều đó cũng không phải ảnh hưởng quá nhiều, do vậy các mặt hàng này vẫn có thể bán được.

Một yếu tố khác thu hút người mua chính là sự yên tâm

về chất lượng của sản phẩm. Chị Nguyễn Thanh Tâm, tổ 12, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Năm nay, tôi quyết định lựa chọn các loại đồ chơi có xuất xứ Việt Nam để tặng con mình. Nghe đài, báo nói nhiều về đồ chơi không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ tôi rất lo lắng, vì thế năm nay tôi cố gắng tìm cho cháu những loại đồ chơi được sản xuất trong nước. Các sản phẩm này tuy giá thành cao hơn một chút so với hàng Trung Quốc nhưng tôi vẫn mua vì quan trọng nhất vẫn là sự an toàn cho con. Bên cạnh đó, các món đồ chơi nội mang đậm tính truyền thống, có tính giáo dục cao cũng giúp các con hiểu biết nhiều hơn về văn hóa dân tộc nên tôi rất ủng hộ việc sử dụng đồ chơi Việt Nam.

Đổi tượng tiếp cận hạn chế

Đồ chơi Việt Nam có mặt trên thị trường khoảng 3 năm nay nhưng đối tượng khách hàng tiếp cận và sử dụng các mặt hàng này chủ yếu tập trung ở thành phố, những người có thu nhập cao còn ở các thị trấn và vùng nông thôn tuy có sự góp mặt của các mặt hàng này nhưng không nhiều. Phần lớn ở các cửa hàng nông thôn, đồ chơi Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế hơn so với hàng Việt. Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Loan, chủ của hàng đồ chơi Tuấn Loan, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), các mặt hàng đồ chơi Việt Nam tại cửa hàng chỉ

chỉ chiếm 1/3 số hàng nhập về. Còn chị Trần Thị Hương, chủ cửa hàng đồ chơi ở thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) thì các mặt hàng đồ chơi Việt Nam tại cửa hàng đồ chơi có xuất xứ Việt Nam để tặng con mình. Nghe đài, báo nói nhiều về đồ chơi không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ tôi rất lo lắng, vì thế năm nay tôi cố gắng tìm cho cháu những loại đồ chơi được sản xuất trong nước. Các sản phẩm này tuy giá thành cao hơn một chút so với hàng Trung Quốc nhưng tôi vẫn mua vì quan trọng nhất vẫn là sự an toàn cho con. Bên cạnh đó, các món đồ chơi nội mang đậm tính truyền thống, có tính giáo dục cao cũng giúp các con hiểu biết nhiều hơn về văn hóa dân tộc nên tôi rất ủng hộ việc sử dụng đồ chơi Việt Nam.

Sống dịp tết Trung thu, việc sử dụng một món đồ chơi đậm đà là ước muốn của tất cả các em nhỏ. Để có một tết Trung thu ý nghĩa cho con, các bậc cha làm mẹ bên cạnh việc tôn trọng sở thích của trẻ cũng cần tính toán trong việc lựa chọn đồ chơi cho các bé, không nên vì tiết kiệm chi phí mà bỏ qua việc bảo đảm an toàn, sức khỏe cho các con. Phụ huynh cũng cần có những định hướng giúp trẻ hiểu được giá trị của ngày tết Trung thu thông qua các sản phẩm đồ chơi trung thu truyền thống. Việc cải tiến mẫu mã, giảm giá thành đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng để những tết Trung thu sang các sản phẩm đồ chơi Việt Nam không còn bị lấn át bởi những mặt hàng đồ chơi trôi nổi trên thị trường cũng là đòi hỏi đối với thị trường đồ chơi cho trẻ em hiện nay.

THẢO TIẾN



Trẻ em hào hứng chọn đồ chơi trung thu.

DÒNG HỌ TẠ Ở THÔN ĐA PHÚ Tích cực xây dựng đời sống văn hóa

Dòng họ Tạ ở thôn Đa Phú, xã Thống Nhất (Hưng Hà) không chỉ là dòng họ hiếu học tiêu biểu mà còn luôn tiên phong trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Theo ông Tạ Văn Nghĩa, phó ban liên lạc dòng họ Tạ, thôn Đa Phú, chủ tịch lâm thời dòng họ Tạ ở Hưng Hà: Hiện dòng họ có trên 300 hộ với hàng nghìn nhân khẩu. Dòng họ có truyền thống đoàn kết, tự cường và hiếu học. Dòng họ Tạ đã có nhiều cống hiến trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Hiện nay, họ Tạ còn giữ các sắc phong cho 7 anh em họ Tạ trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Họ Tạ ở thôn Đa Phú nói riêng, dòng họ Tạ ở huyện Hưng Hà nói chung tự hào đã đóng góp sức người, sức của trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược. Dòng họ có 33 liệt sĩ và 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Phát huy truyền thống dòng họ, những năm qua, họ Tạ ở

thôn Đa Phú luôn đoàn kết, gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", "Xây dựng dòng họ hiếu học". Ông Tạ Xuân Thủy, trưởng ban liên lạc dòng họ Tạ thôn Đa Phú cho biết: Ban liên lạc dòng họ Tạ đã phát huy tốt vai trò "dòng họ tự quản". Bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, ban liên lạc dòng họ thực sự là nòng cốt trong công tác văn hóa, khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Chúng tôi luôn lấy tấm gương các cụ xưa truyền lại và các dòng họ tiêu biểu khác để rèn dạy con cháu phấn đấu học tập, rèn luyện. Hàng năm vận động có từ 85 - 90% gia đình thành viên trong dòng họ đăng ký là gia đình hiếu học. Năm 2016, 81% gia đình trong dòng họ

được công nhận đạt gia đình hiếu học, gia đình học tập.

Theo ông Tạ Xuân Sinh, trưởng ban chi hội khuyến học họ Tạ ở thôn Đa Phú: Nhờ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, đến nay, trong dòng họ có nhiều gia đình tiêu biểu trong học tập, xây dựng sự nghiệp. Điển hình như gia đình ông Tạ Văn Vệ, mặc dù hoàn cảnh nghèo túng song ông đã khắc phục mọi khó khăn để nuôi dạy con cái trưởng thành. Đến nay, gia đình ông có 4 con đều là học sĩ trên các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật. Hay như gia đình cụ Tạ Quang Đại hiện nay có 1 người có bằng thạc sĩ, 15 người có bằng đại học, cao đẳng, công tác trên mọi lĩnh vực... Ngoài ra, hàng năm, trong dòng họ còn có nhiều cháu đạt học sinh giỏi các cấp. Tiêu biểu như các cháu Tạ

Quang Huy, Tạ Phương Duy, Tạ Minh Quang, Tạ Phương Anh, Tạ Hoàng Công Minh... Tất cả trẻ em trong dòng họ đều trưởng thành, không có học sinh vi phạm cảnh khó khăn mà phải bỏ học giữa chừng. Để tạo nguồn quỹ hoạt động, ngoài các gia đình hảo tâm quyên góp, các thành viên khác trong dòng họ đều đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài từ 20.000 đồng trở lên. Với những kết quả đó, năm 2016 Chi hội khuyến học họ Tạ ở thôn Đa Phú đã vinh dự được công nhận là 1 trong 29 dòng họ học tập tiêu biểu xuất sắc của tỉnh.

Không chỉ làm tốt công tác khuyến học, các gia đình trong dòng họ Tạ ở thôn Đa Phú còn tích cực phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, dòng họ có hơn 30 hộ phát triển kinh tế trang trại, gia trại VAC đầu tư trồng giống

cây, vật nuôi có giá trị cao, mỗi năm cho thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/hộ, góp phần đưa tỷ lệ hộ có mức sống khá, giàu trong dòng họ đạt 45%. Tiêu biểu như gia đình ông Tạ Văn Đế xây dựng mô hình nuôi gà thịt từ năm 2010, quy mô hơn 3.000 con, mỗi năm xuất 3 - 4 lứa, thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm.

Phát triển kinh tế vững mạnh, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, các gia đình trong dòng họ Tạ ở thôn Đa Phú luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, ban liên lạc dòng họ đã vận động các gia

đình ủng hộ ngày công, hiến đất và gần 80 triệu đồng, góp phần cùng địa phương về đích nông thôn mới. Với những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được, dòng họ Tạ ở thôn Đa Phú thực sự trở thành dòng họ tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

MAI THỤ



Nhiều gia đình trong dòng họ Tạ ở thôn Đa Phú, xã Thống Nhất (Hưng Hà) mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.